

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออันดีจากบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะนำมากล่าวได้ทั้งหมดในที่นี้ ในเบื้องต้นนี้ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.นิพันธ์ จิตะสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ โดยตลอดระยะเวลาในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ท่านได้ให้คำปรึกษา คำชี้แนะ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ศึกษาในการเขียนสารนิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากนี้ท่านยังสละเวลาเพื่ออ่าน ตรวจทาน แก้ไขเนื้อหาสารนิพนธ์รวมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเขียนสารนิพนธ์แก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการสารนิพนธ์ และท่านศาสตราจารย์ (พิเศษ) จริญญา ภักดีธนากุล กรรมการสารนิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านให้เกียรติรับเป็นประธานกรรมการสารนิพนธ์และกรรมการสารนิพนธ์ ตลอดทั้งได้ให้คำแนะนำ และได้ชี้แนะประเด็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบับนี้ ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาที่มีต่อลูกศิษย์ ซึ่งทำให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ท่านอังคณา เสาชงทอง ตุลาการศาลปกครองกลาง ที่ได้ให้คำแนะนำทางวิชาการ ให้กำลังใจ ให้ข้อคิดตลอดจนแนะนำรูปแบบการเขียน รวมทั้งแนะนำเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำสารนิพนธ์ และได้ชี้แนะแนวความคิดที่ลึกซึ้งตลอดจนประสบการณ์อันมีค่าของท่านเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเขียนสารนิพนธ์ฉบับนี้ จนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จ

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบิดา และมารดาที่ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ศึกษาอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้การช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก ความห่วงใยและเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา

หากสารนิพนธ์ฉบับนี้ มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นประโยชน์แก่สังคม สามารถก่อให้เกิดความรู้ วิชาการและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในทางการปฏิบัติหรือทางการศึกษา ผู้ศึกษาขอขอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์และขอขอบคุณความดีนี้ให้แก่บุคคลที่ผู้ศึกษากล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งบุคคลหลายๆท่านที่ผู้ศึกษาไม่ได้กล่าวถึงซึ่งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ศึกษาในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ศุภฎี อาลีแอ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม